

บรรณาธิการแถลง

บทความในวารสารฉบับนี้ มีเนื้อหาสาระผสมผสานกันหลายสาขาวิชา บทความเรื่องแรก **Pranee Chitakornkijasil** เขียนเรื่อง “**U.S.-ASEAN Trade and Investment Relations: Problems and Prospects**” ผู้เขียนได้กล่าวว่าสหรัฐอเมริกา นับได้ว่ามีความสำคัญต่อสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งในฐานะคู่ค้าและฐานะแหล่งลงทุนจากต่างประเทศ อุตสาหกรรมของสหรัฐจะเน้นทางด้านการใช้พลังงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การให้ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อม และการใช้เทคโนโลยีระดับสูง การที่สหรัฐเพิ่มความร่วมมือกับสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่เฉพาะต่อกลุ่มประเทศอาเซียนเท่านั้น หากแต่ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสหรัฐเอง บทความนี้ได้เสนอแนะวิธีเพิ่มความแข็งแกร่งของความร่วมมือ ซึ่งน่าติดตามอ่านอย่างยิ่ง **Chartchai Na Chiangmai** ผู้เขียนบทความเรื่อง “**Meeting New Demands: Empowering Chiangmai City Government’s Management of Economic Development**” โดยกล่าวว่า ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในด้านเศรษฐกิจ สังคม และประชากร ได้สร้างทั้งโอกาสและปัญหาให้แก่เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศเช่นเทศบาลนครเชียงใหม่ คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่จึงต้องอาศัยวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาและจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพในการบริหารให้สูงขึ้น เพื่อให้บรรลุผลของการพัฒนาแบบยั่งยืน ผู้เขียนได้นำประสบการณ์ส่วนตัวผสมผสานกับความคิดริเริ่มของผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ ออกมาในรูปของบทความทางวิชาการที่น่าติดตามอ่านอย่างยิ่ง

Nit Sammapan ได้นำเสนอบทความเรื่อง “**Japanese Multinational Management In Thailand: Characteristics and Transferability**” ซึ่งได้กล่าวว่า ปัจจัยหลักที่สำคัญประการหนึ่งในความสำเร็จของการฟื้นฟูเศรษฐกิจของญี่ปุ่นก็คือรูปแบบการบริหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของญี่ปุ่น บทความเรื่องนี้ ผู้เขียนได้สำรวจกลุ่มบริษัทญี่ปุ่นด้านภาคการผลิตในไทย ในช่วงปี 1990 ซึ่งมีข้อค้นพบหลายอย่างที่นำศึกษาถึง **Watana Patanapongse** ผู้เขียนบทความเรื่อง “**The Good Society in the Twenty-first Century**” ซึ่งเป็นบทความที่สอดแทรกแนวความคิดเชิงวิสัยทัศน์ โดยเริ่มต้นเนื้อหาของบทความด้วยการสรุปกรอบแนวทางการพัฒนาสังคมที่ผ่านๆ มา ซึ่งสังคมส่วนใหญ่จะเน้นตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ ยังขาดการให้

ความสำคัญด้านการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อชีวิตที่ดีกว่าทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับสังคม ผู้เขียนพยายามที่จะนำเสนอแนวความคิดออกมาเป็นรูปของตัวแปรที่ส่งผลต่อการช่วยให้สังคมมนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเน้นวิธีการนำเสนอในลักษณะรูปธรรม ที่นำไปสู่การวัดผลได้มากกว่าการให้ข้อคิดเห็นเชิงนามธรรม ซึ่งผู้อ่านสามารถติดตามอ่านในรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทความเรื่องนี้

สมบัติ อารงธัญวงศ์ นำเสนอบทความเรื่อง “กรอบความคิดในการจัดอัตราค่าจ้างคนภาคีรัฐด้านวิชาการ” ผู้เขียนได้ระบุดูประสงคฺ์ของบทความเรื่องนี้ไว้ว่า มุ่งเพื่อศึกษาอัตราค่าจ้างคนภาคีรัฐด้านวิชาการ เพื่อต้องการทราบลักษณะการกระจุกตัวของกำลังคนภาคีรัฐด้านวิชาการว่า กระจุกตัวอยู่ ณ ส่วนใดบ้าง ทั้งนี้ เพื่อแสวงหารูปแบบที่เหมาะสมในการกำหนดอัตราค่าจ้างคนภาคีรัฐด้านวิชาการ เพื่อประมาณการความต้องการกำลังคนในช่วงทศวรรษหน้า ซึ่งเป็นบทความทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีมุมมองปัญหาทางด้านการจัดอัตราค่าจ้างคนที่น่าสนใจยิ่ง **บุญจง ขาวสิทธิพงษ์** เขียนบทความเรื่อง “การวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม” ผู้เขียนได้นำเสนอว่า การพัฒนาที่เน้นการวิเคราะห์เฉพาะด้านเศรษฐกิจ โดยขาดการใส่ใจต่อการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม ย่อมไม่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนาที่ถูกต้องและเหมาะสม การพัฒนาในลักษณะดังกล่าวนี้ย่อมไม่ราบรื่น จากประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในบทความเรื่องนี้ ผู้เขียนได้นำเสนอข้อค้นพบที่น่าสนใจไว้หลายประเด็น ในแต่ละประเด็นมีสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะนักวิเคราะห์โครงการและแผน

ฉวีลย์รัฐ วรเทพพิพิพงษ์ เขียนบทความเรื่อง “แนวทางการวิเคราะห์และการประเมินผลงาน” ผู้เขียนได้กำหนดองค์ประกอบของบทความไว้ 4 ส่วน *ส่วนที่หนึ่ง* เป็นส่วนของการเกริ่นนำ *ส่วนที่สอง* เป็นส่วนที่แสดงให้เห็นถึงประเภทและเกณฑ์ในการพิจารณาประเมินผลงาน *ส่วนที่สาม* เป็นส่วนที่เกี่ยวกับขั้นตอนสำคัญๆ ในการประเมินผลงาน *ส่วนที่สี่* เป็นส่วนของการสรุปประเด็นสำคัญ และเป็นส่วนที่ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นประเด็นของปัญหาที่สำคัญ และเงื่อนไขของความสำเร็จของงานการประเมินผลงาน ซึ่งเป็นบทความที่ผู้สนใจด้านการประเมินผลงานน่าติดตามอ่านอย่างยิ่ง **ณัฐชยา เฉลยทรัพย์** เขียนบทความเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรแบบเรียนและการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ” ผู้เขียนได้กล่าวว่า เป็นบทความที่มุ่งเพื่อบรรยายถึงความเป็มาของการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ การออกแบบหลักสูตร ผู้เขียนกล่าวว่า ใช้วิธีการดูจากความต้องการและความสนใจของผู้เรียน การดูที่เอกสารการสอน การดูที่เนื้อหา การดูที่ตัวผู้สอน การพิจารณาถึงข้อจำกัดต่างๆ และการพิจารณาที่วิธีบริหารหลักสูตร ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผู้เขียนกล่าวว่ามีควม

สำคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ ซึ่งรายละเอียดผู้อ่านสามารถติดตามได้จากบทความเรื่องนี้

ในส่วนของ “การวิจารณ์และแนะนำหนังสือ” ภวณา เขมะรัตน์ ได้แนะนำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก คณะสถิติประยุกต์ พร้อมบทคัดย่อจำนวน 6 เรื่อง ท้ายสุด **เชาว์ไพโรจน์โรจน์** ได้เสนอ “บทบรรณาธิการ” ในประเด็นที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง ซึ่งกำลังเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทยเราอยู่ในขณะนี้ โดยผู้เขียนได้ให้ชื่อว่า “วัฒนธรรมทางการเมือง” ซึ่งมีประเด็นที่น่าติดตามมาก

คณะกรรมการบรรณาธิการมีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะจัดทำวารสารทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนาในแง่มุมต่างๆ ของแวดวงวิชาการของไทย หรือด้านวิชาการที่มีการเรียนการสอนในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้อ่าน และตอบสนองต่อนโยบายด้านการบริหารการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทย ความปรารถนาของคณะกรรมการคงจะประสบผลสำเร็จมิได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้อ่าน เพราะฉะนั้นขอท่านผู้อ่านทั้งหลายได้โปรดแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยส่งบทความทางวิชาการของท่านมาที่กองบรรณาธิการวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูง

วิธณา พัฒนพงศ์